

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN
BAN TUYÊN GIÁO

Số 1213- CV/BTGTU

V/v triển khai công tác tuyên truyền, đấu
tranh với hoạt động Pháp luân công

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điện Biên, ngày 25 tháng 12 năm 2019

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN	Kính gửi:
DẾN số :... 5636	- Ban Tuyên giáo cấp huyện, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc tỉnh;
Ngày:	- Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm báo chí trong tỉnh.
Chuyển: ... 26 ... 12.2019	
Lưu hồ sơ số:	

Ngày 23/12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được Công văn số 940/CAT-ANĐN, ngày 19/12/2019 của Công an tỉnh về việc phổ biến tài liệu tuyên truyền, vận động và đấu tranh với hoạt động Pháp luân công. Thông qua tài liệu nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về công tác đấu tranh với hoạt động Pháp luân công.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sao gửi tài liệu phục vụ tuyên truyền, vận động và đấu tranh với hoạt động Pháp luân công do Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu, biên soạn (kèm theo Tài liệu tuyên truyền đến quần chúng nhân dân).

Nhận được tài liệu này, đề nghị các đồng chí quan tâm, sớm triển khai tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo TW (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-VH, VN,
- Lưu Văn thư.



TÀI LIỆU

Phục vụ tuyên truyền, vận động và đấu tranh với hoạt động Pháp luân công (Tuyên truyền đến quần chúng nhân dân)

1. Nguồn gốc, quá trình phát triển của Pháp luân công

- Pháp luân công còn gọi là "Pháp luân đại pháp" do Lý Hồng Chí, sinh năm 1952, ở Cát Lâm, Trung Quốc sáng lập năm 1992, trên cơ sở cải biên một số bài luyện tập khí công của các trường phái Phật gia, Đạo gia và một số bài vũ đạo của Thái Lan.

- Từ năm 1992 đến năm 1996, do chưa bị kiểm soát chặt chẽ nên Lý Hồng Chí đã đi nhiều nơi để giảng dạy, truyền bá Pháp luân công, đồng thời xây dựng hệ thống tổ chức luyện tập và hỗ trợ người tu luyện, nên Pháp luân công đã phát triển nhanh ở Trung Quốc và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

- Tuy nhiên, từ năm 1999 đến nay, do có nhiều hoạt động mang màu sắc chính trị, chống Đảng, Nhà nước Trung Quốc, gây mất an ninh, trật tự như: Huy động hàng nghìn người biểu tình, bao vây trường Đại học Thiên Tân; tập trung khoảng 10 nghìn người ở thủ đô Bắc Kinh và tổ chức tự thiêu tập thể ở Quảng trường Thiên An Môn... để đòi Chính phủ Trung Quốc phải công nhận Pháp luân công như một tổ chức tôn giáo, nên Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn, giải tán Pháp luân công, đề nghị một số quốc gia không cho Pháp luân công hoạt động và truy nã Lý Hồng Chí.

2. Bản chất, tính chất phản khoa học, văn hóa, xã hội của Pháp luân công

- Để phục vụ việc truyền bá, phát triển Pháp luân công, Lý Hồng Chí đã trực tiếp giảng giải; biên soạn các sách, tài liệu như: "Chuyên pháp luân", "Đại viên mãn pháp", "Tinh tấn yếu chỉ"; lập hàng chục Website hướng dẫn luyện tập khí công và lý giải Pháp luân công là một trong 84 nghìn pháp môn của Phật gia để nâng cao cái "đức", giảm cái "nghiệp" làm cho thân thể được yên tĩnh, cuối cùng đạt đến "khai công, khai ngộ, công thành viên mãn, linh hồn bất diệt". Một số học giả ở trong và ngoài nước sau khi nghiên cứu Pháp luân công cho rằng: Đây là một mô lý thuyết pha trộn giữa triết lý Phật giáo, khí công, âm dương, đạo giáo, vũ đạo, thiền... trong đó vay mượn, cắt xén, đánh cắp từ ngữ, khái niệm phần lớn của giáo lý Phật giáo và các bài tập khí công làm nền tảng, do vậy, nhiều người đã nhầm và ngộ nhận Pháp luân công là một môn tu tập của Phật giáo nên đã tin theo.

- Pháp luân công đã triệt để lợi dụng các bài tập khí công truyền thống vốn có lợi cho sức khỏe con người, biến nó thành của mình; khuếch đại tác dụng của việc luyện tập và cho rằng khi luyện tập đồng, luyện tập gần nhau sẽ nhanh tạo ra "công lực" "công năng" có thể tự chữa được bách bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo như ung thư mà không cần dùng thuốc, chữa trị tại bệnh viện. Thực tế, trong thời gian qua đã có một số trường hợp người bệnh ở Hà Nội, Thái Nguyên,

Nghệ An, Quảng Nam, Điện Biên... do cả tin, không dùng thuốc, từ chối điều trị tại bệnh viện để tiếp tục luyện tập Pháp luân công làm cho bệnh phát triển nhanh, dẫn tới tử vong. Mặt khác, Pháp luân công cổ vũ "từ bỏ tình thân" chuyên tâm theo học "Pháp luân đại pháp" để được thăng cấp, cuối cùng sẽ tu thành "Phật, Đạo, Thần". Do vậy, nhiều người luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác, thậm chí thực hiện hành vi phạm tội, như vụ án Phạm Thị Thiên Hà cầm đầu một nhóm tu luyện theo Pháp luân công đã thực hiện hành vi giết người phi tang xác ở Bình Dương vào tháng 5/2019.

- Lý Hồng Chí đề cao bản thân mình, tự xưng mình là "Pháp thân", "Pháp chủ", "Phật sống" để "cứu độ" chúng sinh, gán lợi ích việc luyện tập khí công với luận điệu "mê tín" như luyện tập khí công sẽ được "Phật chủ" tịnh hóa, phù hộ, bảo vệ. Lợi dụng các triết lý về giá trị đạo đức của con người, để mê hoặc, lôi kéo người luyện tập, sau đó xuyên tạc, bài xích các tôn giáo nhằm mục đích hướng đến đề cao vai trò của "Pháp chủ" Lý Hồng Chí là người cứu vớt nhân loại.

Như vậy, Pháp luân công thực chất không phải là một tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, không có giáo lý, giáo luật, mà chỉ vay mượn, cắt xén của các tôn giáo khác để hình thành. Lý Hồng Chí chỉ mượn vỏ bọc của môn luyện công rèn luyện sức khỏe và lợi dụng các yếu tố tôn giáo, tâm linh để tập hợp lực lượng, lôi kéo quần chúng tham gia, từ đó khuếch trương thanh thế, đòi chính quyền công nhận tư cách pháp nhân, nhằm từng bước công khai hình thành tổ chức đối lập về chính trị.

3. Hoạt động Pháp luân công ở Việt Nam

- Pháp luân công du nhập vào Việt Nam từ năm 2000 thông qua nhiều con đường như sinh viên du học, khách du lịch, truyền thông qua mạng xã hội... Từ khi du nhập vào Việt Nam đến nay, Pháp luân công đã có những hoạt động mang màu sắc chính trị, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, cụ thể là:

+ Tuyên truyền, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam đàn áp Pháp luân công theo sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, điển hình như: Lợi dụng việc Quốc hội xin ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số đối tượng theo Pháp luân công đã xuyên tạc, đòi xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thay vào đó là nguyên lý "Chân - thiện - nhân" của Lý Hồng Chí để xây dựng Hiến pháp mới.

+ Tụ tập gây rối, âm mưu phá hoại một số công trình quan trọng về an ninh Quốc gia, điển hình như: Năm 2014, các đối tượng tham gia Pháp luân công là Nguyễn Doãn Kiên, Trịnh Minh Khánh, Vũ Hồng Tố, Nguyễn Văn Kiệm sau khi dùng dây cáp để kéo cho đồ tượng tài Lê nin không thành, chúng đã mang theo búa tạ xâm nhập để đập phá Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời, sau đó Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt các đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng", với tổng hình phạt 19 năm tù giam. Gần đây nhất, tháng 5/2019, nhóm 04 đối tượng do Phạm Thị Thiên Hà ở TP.Hồ Chí Minh cầm đầu đã tổ chức sát hại hai anh Trần Đức Linh và Trần Trí

Thành do phát hiện nạn nhân có biểu hiện khác lạ trong quá trình cùng tập luyện Pháp luân công; sau khi sát hại từng người, các đối tượng đã cho xác vào thùng phuy rồi đổ bê tông để phi tang...

- Tại tỉnh Điện Biên, từ năm 2013 đến nay đã phát hiện 08 vụ, 15 đối tượng có hành vi tán phát tài liệu, tuyên truyền, lôi kéo người theo Pháp luân công (03 vụ, 12 đối tượng ở nơi khác đến tuyên truyền; 03 vụ, 03 đối tượng trên địa bàn đi tuyên truyền và 02 vụ phát hiện tài liệu tuyên truyền tại nơi công cộng). Đáng chú ý tháng 6/2016, phát hiện 05 đối tượng cầm đầu Pháp luân công ở Sơn La, Hà Nội đã đến thành phố Điện Biên Phủ mang theo hàng nghìn tài liệu tuyên truyền Pháp luân công có nội dung nói xấu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh; móc nối với số người theo Pháp luân công trên địa bàn để tán phát tài liệu, tụ tập tuyên truyền, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Mặc dù chính quyền và cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên đã nhiều lần tuyên truyền vận động và đã có nhiều người từ bỏ Pháp luân công, tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số người còn ảo tưởng, tin vào "phép mầu" của Pháp luân công, mê muội cho rằng chỉ có luyện tập Pháp luân công mới cải thiện được sức khỏe, chỉ cần tập luyện Pháp luân công thì mọi bệnh tật sẽ khỏi mà không phải dùng thuốc... Các đối tượng cầm đầu Pháp luân công triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội kết hợp với rỉ tai, truyền miệng để lôi kéo, hướng dẫn người tham gia; đối tượng mà chúng thường nhắm tới là người cao tuổi, người ốm đau lâu ngày, người mắc bệnh hiểm nghèo, cán bộ nghỉ hưu, thậm chí lôi kéo cả cán bộ, đảng viên... và thường tổ chức tập luyện tại các khu vực công cộng như: Quảng trường nghĩa trang A1; bờ kè sông Nậm Rốm và Công viên Khe Chít... gây nhiều phản cảm, bất bình trong xã hội và tiềm ẩn nhân tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Đảng và Nhà nước ta khẳng định Pháp luân công không phải là một tổ chức tôn giáo do không đáp ứng các điều kiện cần thiết về giáo lý, giáo luật, lễ nghi, tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, do vậy không công nhận và không cho phép Pháp luân công hoạt động ở Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để quần chúng nhân dân nhận thức được tính chất phản khoa học, mê tín dị đoan, phản động, nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người và an ninh, trật tự; vận động những người đang theo từ bỏ Pháp luân công và tham gia vào các câu lạc bộ sức khỏe, thể thao, dưỡng sinh lành mạnh. Các hành vi tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn, tham gia tập luyện Pháp luân công; vu cáo, xúc phạm, nói xấu, bôi nhọ danh dự cá nhân, tổ chức; tàng trữ, nhân bản, đăng tải, chia sẻ, tán phát tài liệu có nội dung tuyên truyền Pháp luân công... là hành vi vi phạm và đều có thể bị xử lý theo các quy định của pháp luật tương ứng./.